

Số: /BC-UBND

Tân Thịnh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Đánh giá hiện trạng tiêu chí (số 13) Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn xã Tân Thịnh

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Định Hóa

Thực hiện Công văn số 27/NN&PTNT ngày 16/3/2022 của Phòng NN&PTNT huyện Định Hóa về việc khảo sát, đánh giá hiện trạng tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn xã Tân Thịnh như sau:

I. Đánh giá chung

1. Thực trạng, tình hình thực hiện tiêu chí

Trong những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã nói chung đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND và các Phòng, ban chuyên môn huyện Định Hóa. Công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều đổi thay, đời sống kinh tế nhân dân nâng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, đến nay còn một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt so với quy định, trong đó có tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

2. Những tồn tại, khó khăn

Hoạt động của Hợp tác xã chưa hiệu quả, dẫn đến việc chưa tạo ra được mối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ổn định, bền vững cho nhân dân, chưa phát huy được vai trò dẫn dắt, đổi mới hình thức sản xuất. Các thành viên hợp tác xã chưa nhiệt tình tham gia vào chuỗi sản xuất hợp tác; chưa xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng thị trường để tiêu thụ sản phẩm dẫn đến giá thành sản phẩm thấp, lợi nhuận thấp.

II. Đánh giá thực hiện tiêu chí: Chưa đạt

1. Tiêu chí 1: Xã có HTX hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật HTX (chỉ tiêu đánh giá: Đạt)

Hiện nay, xã Tân Thịnh có 01 HTX Nông nghiệp Yên Thịnh được thành lập năm 2019 có Ban giám đốc và 09 thành viên theo đúng quy định Luật Hợp tác xã.

Ngành nghề chủ yếu của Hợp tác xã là sản xuất chè, kết hợp chăn nuôi gia súc, kinh doanh phân bón. Đánh giá chỉ tiêu: Đạt

2. Tiêu chí 2: Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững (*chỉ tiêu đánh giá: Đạt*)

Điều kiện kinh tế của chủ yếu là sản xuất kinh tế hộ với quy mô nhỏ lẻ, chưa có mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đánh giá chỉ tiêu: Chưa đạt

3. Tiêu chí 3: Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận Vietgap hoặc tương đương (*dự kiến chỉ tiêu đánh giá: $\geq 10\%$*)

Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Thịnh có sản phẩm Chè xóm Làng Đúc được chứng nhận sản phẩm Vietgap, đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm có bao bì, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Chưa đa dạng các sản phẩm của xã. Đánh giá chỉ tiêu: Đạt

4. Tiêu chí 4: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng và bảo vệ môi trường. (*dự kiến chỉ tiêu đánh giá: Đạt*)

Với điều kiện sản xuất của nhân dân trên địa bàn xã nhỏ lẻ, đa dạng ngành nghề, chủ yếu là kinh tế hộ gia đình. Xã Tân Thịnh chưa có làng nghề, làng nghề truyền thống.

5. Tiêu chí 5: Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả (*dự kiến chỉ tiêu đánh giá: ≥ 1*)

Xã chưa thành lập tổ khuyến nông cộng đồng. Đánh giá chỉ tiêu: Chưa đạt

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung thực hiện Tiêu chí 13, xây dựng chi tiết triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả, phù hợp và bám sát với tình hình thực tế của địa phương. Phân công cán bộ công chức phụ trách tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đẩy mạnh hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Thịnh, phát huy hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Ban giám đốc Hợp tác xã, xây dựng sản phẩm chủ lực, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm có nhãn mác truy xuất nguồn gốc, đạt chứng nhận Vietgap, tập trung phát triển ngành nghề thế mạnh của hợp tác xã.

Tiếp tục xây dựng, mở rộng quy mô các sản phẩm chủ lực của xã đạt chứng nhận Vietgap, xây dựng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ sản xuất với nhau, hộ sản xuất với các tổ chức, cá nhân khác,...

Đẩy mạnh phát triển đa dạng hóa ngành nghề trên địa bàn, phát triển trên tất cả các lĩnh vực sản xuất hiện có của địa phương, nhân rộng quy mô số lượng sản phẩm được sản xuất.

Tiếp tục huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội xã trong thực hiện các nội dung của tiêu chí, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện đến bà con nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện có hiệu quả mô hình sản xuất.

Tiếp tục tuyên truyền đến người dân chuyển dần từ sản xuất theo hướng truyền thống sang sản xuất theo hướng hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất diện tích đất canh tác.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND huyện, Phòng NN&PTNT huyện quan tâm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của hợp tác xã; hướng dẫn hỗ trợ địa phương thực hiện các chỉ tiêu của tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn năm 2022 và hoàn thành đạt Tiêu chí đến hết năm 2023.

Trên đây là báo cáo đánh giá hiện trạng Tiêu chí (13) về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn xã Tân Thịnh./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT huyện;
- Thường trực ĐU, HĐND xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Hòa